

จีนจะลดค่าใช้จ่ายในการจดสิทธิบัตร เพื่อช่วยบรรเทาภาระให้กับผู้ประกอบการ

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนกับกระทรวงการคลังของจีนได้ออกประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จีนจะลดค่าใช้จ่ายในการจดสิทธิบัตรและยืดระยะเวลาการคุ้มครองของสิทธิบัตร ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาของนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งได้ช่วยบรรเทาภาระให้กับผู้ประกอบการและเจ้าของสิทธิบัตรด้วย โดยมีรายละเอียดต่างๆ สรุปได้ดังนี้ คือ

มาตรการใหม่

ตามกฎระเบียบการลดค่าใช้จ่ายในการจดสิทธิบัตร หากผู้สมัครขอจดทะเบียน (หรือเจ้าของสิทธิบัตร) ชำระค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรมีปัญหา จะสามารถยื่นคำขอกับกรมสิทธิบัตรที่สังกัดภายใต้สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาได้เพื่อขอลดค่าธรรมเนียมในการจดสิทธิบัตร ซึ่งตามประกาศของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ประกอบด้วยค่าสมัคร (แต่ไม่รวมค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสมัคร) ค่าตรวจสอบของการประดิษฐ์ ค่าใช้จ่ายของการทบทวนครั้งที่สองและค่าธรรมเนียมรายปีด้วย ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมรายปีที่หลังจากได้รับสิทธิบัตรแล้ว ระยะเวลา ๓ ปี

ถ้าเป็นสิทธิบัตรที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์ เริ่มตั้งแต่ผู้สมัครยื่นคำขอจดสิทธิบัตรตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกำไรได้อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีหรือใช้เวลามากกว่า ๑๐ ปี แต่ในประเทศจีนสิทธิบัตรบางประเภทมีอายุการใช้งานเพียงไม่กี่ปี สิทธิบัตรที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปีนั้นมีจำนวนน้อยมาก ด้วยเหตุนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองสิทธิบัตรค่อนข้างจะสูง ดังนั้น ผู้สมัครขอจดทะเบียนส่วนใหญ่จึงอยากให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิบัตรสามารถลดลงมาในขอบเขตที่เหมาะสม

จากการแจ้งเตือนของกรมสิทธิบัตรฯ เกี่ยวกับจีนจะลดค่าใช้จ่ายในการจดสิทธิบัตรและยืดระยะเวลาการคุ้มครองของสิทธิบัตรได้ภายใน ๖ ปีหลังจากที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จีนจะลดค่าใช้จ่ายในการจดสิทธิบัตรและยืดระยะเวลาการคุ้มครองของสิทธิบัตร ซึ่งถ้าเป็นคำขอที่สอดคล้องกับกฎระเบียบการลดค่าใช้จ่ายในการจดสิทธิบัตรและได้รับอนุมัติจากกรมสิทธิบัตรแล้วก็สามารถลดค่าใช้จ่ายและยืดระยะเวลาการคุ้มครองของการจดสิทธิบัตรได้จากเดิมที่มีสิทธิลดค่าธรรมเนียมภายใน ๓ ปีแรกขยายเป็น ๖ ปี ซึ่งสามารถแบ่งการจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็น ๓ ประเภทได้ ดังนี้คือ (๑) สิทธิบัตรที่อยู่ระหว่าง ๓ ปีแรกและได้รับอนุมัติจากกรมสิทธิบัตรแล้วจะสามารถลดค่าธรรมเนียมต่างๆ และยืดระยะเวลาการคุ้มครองเป็น ๖ ปีได้โดยไม่ต้องยื่นคำขอในการจดทะเบียนอีกครั้ง (๒) สิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างปีที่ ๔ กับปีที่ ๕ และได้รับอนุมัติจากกรมสิทธิบัตรแล้วก็จะมีสิทธิลดค่าธรรมเนียมต่างๆ และยืดระยะเวลาการคุ้มครองโดยอัตโนมัติได้ในปีที่ ๖ (๓) ถ้าเป็นสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างปีที่ ๖ ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีของปีที่ ๔ จนถึงปีที่ ๖ ต้องชำระเต็มจำนวน

ส่งเสริมการพัฒนาของนวัตกรรมใหม่

จีนจะดำเนินมาตรการที่ลดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและยืดระยะเวลาการคุ้มครองของสิทธิบัตรจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของสิทธิบัตร และการคุ้มครองสิทธิบัตรก็เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาของนวัตกรรมใหม่ ด้วยคำขอยื่นจดสิทธิบัตรของจีนมีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การที่จะลดค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองสิทธิบัตรก็มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมรายปีของสิทธิบัตรโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ ๑,๐๐๐ หยวน/ปี/ชิ้น และหน่วยงานของจีนส่วนใหญ่มีการจดสิทธิบัตรเป็นจำนวนหลายพันชิ้น ซึ่งคำนวณแล้วในแต่ละปีหน่วยงานต่างๆ ของจีนต้องจ่ายเงินมากกว่า ๑ ล้านหยวนเพื่อคุ้มครองสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

การที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีสามารถช่วยลดสิทธิบัตรที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์ที่ต่ำออกมาจากตลาด เพราะถ้าบริษัทไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมรายปีได้ก็ต้องยอมคัดเลือกสิทธิบัตรที่มีคุณค่าสูงไว้แล้วยกเลิกสิทธิบัตรที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์ที่ต่ำออกไป เพราะอย่างที่แนะนำ เริ่มตั้งแต่ผู้สมัครยื่นคำขอจดสิทธิบัตรตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกำไรได้อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีหรือใช้เวลามากกว่า ๑๐ ปี การที่ลดค่าธรรมเนียมรายปีของสิทธิบัตรจะช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการไม่น้อยทีเดียว

ดังนั้น ในขณะที่เศรษฐกิจของจีนได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนได้ปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดสิทธิบัตรลงมา ซึ่งมาตรการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาภาระให้กับผู้ที่ขอยื่นจดสิทธิบัตร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการจีนอีกด้วย

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

๑๒ เมษายน ๒๕๕๙